
Fundur Ungmennaráðs Hafnarfjarðar
70. fundur, haldinn í Húsinu, Staðarbergi 6. þriðjudaginn 20. maí 2014, kl. 21:00
Fundinn sátu: Veiga Dís Hansdóttir, Þórdís Dröfn Andrésdóttir, Ína Kathinka Steindórsdóttir, Lára Rós 
Friðriksdóttir, Róbert Vilaboas og Yngvi Freyr Óskarsson

Afboðuðu: Birgitta Ósk Bates Gústafsdóttir og Elín Lára Baldursdóttir

Fundargerð ritaði: María Birna Jónsdóttir, starfsmaður Ungmennaráðs

Dagskrá:

1. Fundarstjóri
Samþykkt að grilla 3. júní og því enginn fundarstjóri kosinn.

2. Sumarstörf
Þórdís, Yngvi og Ína fóru yfir það helsta sem kom fram í erindi Geirs Bjarnasonar 6. maí s.l.

3. Önnur mál
Umferðaöryggi. Gangbraut - vantar merkingar á Reykjavíkurveginum, við Hellisgerði og einnig fyrir 
framan Fjörð.
Hellisgerði. Stangir á sviðinu í Hellisgerði – gætu skapað hættu fyrir börn sem eru að klifra. 
Ruslatunna, göngustígur frá Hvaleyrarskóla að Ásvallarlaug. Ruslatunnu var komið fyrir á þessari leið 
en var svo tekin niður eftir sólarhring – hversvegna? Beinum spurningu okkar til umhverfis – og 
framkvæmdasviðs.

Næsti fundur áætlaður 3. júní 2014. Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 21:5


